

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.3 / 241



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒ กรกฎาคม 2550

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงิน โดยส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้เช็คและเงินสด รวมถึงการกำหนดค่าธรรมเนียมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการให้บริการ จึงได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เช็คจากฉบับละ 5 บาท เป็นฉบับละ 15 บาท โดยคาดว่าสมาคมธนาคารไทยจะประกาศอัตราส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2550 ทำให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทยซึ่งได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้เช็คมาโดยตลอด จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เช็คจากหน่วยงานราชการ โดยธนาคารขอเรียกเก็บเฉพาะในส่วนที่ธนาคารต้องจ่ายให้ธนาคารอื่นในจำนวน 6.50 บาท / ฉบับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของธนาคารนั้น ธนาคารจะเป็นผู้รับภาระทั้งหมด

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ค่าธรรมเนียมการใช้เช็คเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจปกติ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 หน่วยงานราชการไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ ในกรณีที่สมาคมธนาคารไทยได้ประกาศอัตราส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค (คาดว่าเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2550) ดังนั้น บมจ. ธนาคารกรุงไทย จึงจะให้ความอนุเคราะห์ในการรับภาระค่าธรรมเนียมการใช้เช็คของหน่วยงานราชการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2550 ไปก่อน โดยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เช็คในอัตราฉบับละ 6.50 บาท เมื่อมีการขอรับสมุดเช็คหรือเช็คต่อเนื่อง ณ สาขาธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากสมาคมธนาคารไทยยังไม่มีประกาศอัตราส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการใช้เช็คให้เริ่มมีผลบังคับใช้ภายหลังจากเดือนกันยายน 2550 ธนาคารจะยังคงไม่ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด จนกว่าจะมีประกาศของสมาคมธนาคารไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง  
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
โทร. 0-2273-9549